

Số: 96 /UBND-VX
Về việc tăng cường công tác tuyên
truyền giải phóng mặt bằng đường cao
tốc Bắc Nam Vạn ninh – Cam Lộ.

Linh Trường, ngày 12 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Mặt trận và trường các ngành đoàn thể xã;
- Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn.

Thực hiện Công văn số 525/UBND-TH, ngày 05 tháng 3 năm 2024 của UBND huyện Gio Linh về việc tiếp tục tuyên truyền, vận động thực hiện giải phóng mặt bằng. UBND xã Linh Trường yêu cầu trường các ngành đoàn thể xã, Bí thư chi bộ, trưởng thôn các thôn thực hiện tốt một số nội dung sau:

Công tác giải phóng mặt bằng có vai trò rất quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh cả hệ thống chính trị các cấp trong xã đang tập trung thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025. Tuy nhiên, đây cũng là công việc vô cùng khó khăn, phức tạp bởi có tác động trực tiếp đến lợi ích của người dân.

Chính vì vậy, để dự án được triển khai thuận lợi, đảm bảo tiến độ đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là thực hiện tốt công tác dân vận, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2022, trên địa bàn xã Linh Trường, huyện Gio Linh triển khai thực hiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Linh Trường (viết tắt là Dự án đường cao tốc Bắc Nam). Đây là công trình trọng điểm quốc gia. Xác định công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam là nhiệm vụ chính trị quan trọng của địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành Quyết định thành lập các Tổ công tác vận động giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua địa bàn xã Linh Trường. Hiện nay, các tổ công tác cùng với hệ thống chính trị của xã và các thôn tập trung công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện giải phóng mặt bằng Dự án; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của huyện, xã và một số ngành liên quan của xã thực hiện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền để bàn giao mặt bằng đảm bảo đúng tiến độ theo quy định.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn xã Linh Trường có 06 thôn bị ảnh hưởng (Bến Hà, Cu Đình, Ba De,

Đông Dón, Trường Hải, Trường Thành) với chiều dài 3,88 Km. Tổng số hộ bị ảnh hưởng 134 hộ. Dự án bố trí khu tái định cư với tổng diện tích 24,5 ha, có hơn 51 ngôi mộ bị ảnh hưởng. Nhờ thực hiện tốt công tác dân vận, tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong vùng dự án hiểu, đồng thuận nên công tác kiểm kê đã hoàn thành các thửa đất, đạt 100%. Để tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, trong giai đoạn chuẩn bị triển khai Dự án, Đảng ủy đã chỉ đạo chính quyền, Ủy ban Mặt trận, các hội đoàn thể xã và các thôn tổ chức các cuộc họp lấy ý kiến của các hộ dân, khu dân cư bị ảnh hưởng bởi dự án. Trên cơ sở ý kiến góp ý của Nhân dân, các cơ quan, đơn vị chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để làm căn cứ thu hồi đất, giao đất tái định cư đảm bảo đúng quy định. Sau khi kiểm kê xong, xã tiến hành niêm yết công khai danh sách tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn đầy đủ thông tin cho người dân biết; nếu phát hiện những vấn đề chưa chính xác thì phản ánh với cơ quan chức năng để kịp thời điều chỉnh.

Trong giai đoạn thực hiện Dự án, công tác dân vận luôn được chú trọng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án; các cơ quan chức năng luôn lắng nghe, tiếp thu, giải quyết ý kiến thắc mắc, kiến nghị của người sử dụng đất; lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. UBND xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo hình thức tổ chức họp trực tiếp với người dân trong khu vực có đất bị thu hồi. Việc tổ chức lấy ý kiến đều được lập thành biên bản có xác nhận của đại diện UBND, Ủy ban Mặt trận, các hội, đoàn thể xã và đại diện cá nhân, hộ gia đình có đất thu hồi.

Quá trình triển khai thực hiện Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đoạn qua địa bàn xã Linh Trường rút ra một số kinh nghiệm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của các cấp ủy đảng, chính quyền trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án. Chỉ đạo thực hiện nghiêm các bước, quy trình công tác dân vận trong giải phóng mặt bằng gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Chủ động tổ chức đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trước khi triển khai dự án nhằm tạo sự đồng thuận của Nhân dân đối với công tác giải phóng mặt bằng, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện, khiếu nại liên quan đến dự án.

Hai là, chính quyền, Mặt trận, các hội đoàn thể phối hợp chặt chẽ, đồng bộ phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị trong công tác nắm tình hình về dự án.

Ba là, quá trình thực hiện dự án phải đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch trong trình tự, thủ tục thu hồi đất, lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên cơ sở tính đúng, tính đủ theo quy định. Kịp thời động viên các hộ dân tái định cư để họ yên tâm đến nơi ở mới, bàn giao mặt bằng thi công dự án.

Bốn là, thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe kiến nghị của người dân để đề xuất hướng giải quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Tập trung giải quyết một số thiếu sót, bất cập trong quá trình triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Tăng cường kỹ năng tuyên truyền của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, các tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa mềm dẻo, linh hoạt vừa đúng quy định của pháp luật. Cán bộ làm công tác bồi thường phải bám sát thực tiễn, gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc giải quyết đơn thư của công dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chống đối, chây ì, chậm bàn giao mặt bằng khi đã được các cơ quan thẩm quyền xem xét, giải quyết thấu đáo.

Trên đây là một số nội dung liên quan đến việc tuyên truyền giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam tuyến Vạn Ninh - Cam Lộ chạy qua địa bàn xã Linh Trường. Yêu cầu các cấp và các ngành có liên quan thực hiện nghiêm nội dung đã nêu trên./.

Nơi nhận:

- Mặt trận và trưởng đoàn thể xã;
- Bí thư chi bộ;
- Trưởng thôn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Hồ Văn Hương